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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 

บริษัท ยูบิลลีÉ เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกัด (มหาชน) หรือ บริษัทฯ 

วนัทีÉ 23 เมษายน 2562  เวลา 14:00 น. 

ณ ห้องบอลรูม ชัÊน 38 โรงแรม พลูแมน กรุงเทพ จ ีสีลม 

เลขทีÉ 188 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 

                          

   

เริÉมการประชุม เวลา 14:00 น.  

 

 ก่อนเริÉมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ของ บริษทั ยูบิลลีÉ เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) 

บริษทัไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงขัÊนตอนและวธีิการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ดงันีÊ   

1. ผูถื้อหุ้นหนึÉงรายมีคะแนนเสียงเท่ากบั หนึÉงหุ้นต่อหนึÉงเสียง 

2. ก่อนเริÉมลงคะแนนในแต่ละวาระ ขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนโดยการขีดเครืÉองหมายในช่องคะแนนเห็นด้วย

หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และลงลายมือชืÉอกาํกบัทีÉบตัรลงคะแนนทุกใบ เมืÉอผูถื้อหุ้นลงคะแนนบัตร

เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ทีÉของบริษทัจะเก็บเฉพาะบตัรทีÉไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเพืÉอนบัคะแนนในแต่ละวาระ 

โดยจะถือวา่คะแนนเสียงในส่วนทีÉเหลือเป็นคะแนนเสียงทีÉเห็นดว้ย ทัÊงนีÊ เพืÉอความสะดวกและรวดเร็วในการ

นบัคะแนน และจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทีÉเห็นดว้ยของทุกระเบียบวาระหลงัจากการประชุมเสร็จสิÊน  

3. กรรมการบริษทัในฐานะผูถื้อหุ้น ขอใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการบริษทัทุก

ระเบียบวาระ ส่วนกรณีทีÉผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะเป็นไปตามทีÉผูถื้อหุ้นระบุใน

หนงัสือมอบฉนัทะ 

4. ในการลงมติออกเสียงในทุกวาระให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัÊงหมดของผูถื้อหุ้นทีÉมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้ในการลงมติออกเสียงในระเบียบวาระทีÉ 8 เกีÉยวกบการแกไ้ขเพิÉมเติม

วตัถุประสงคบ์ริษทั ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวาสามในสีÉของจาํนวนเสียงทัÊงหมดของผูถื้อหุ้นทีÉมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5. ในทุกวาระของการประชุม ถา้ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคาํถามขอให้

ยกมือ และเมืÉอประธานทีÉประชุมอนุญาตแลว้ ขอให้แจง้ชืÉอ-นามสกุล เป็นผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะต่อทีÉ

ประชุมก่อนทุกครัÊ ง 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 มีกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีของบริษทั ทีÉปรึกษากฎหมาย 

เขา้ร่วมประชุมดงันีÊ  

 

 บริษัทมีกรรมการบริษัทมาร่วมประชุมจํานวน 8 ท่าน   ครบเป็นองค์ประชุม หรือคิดเป็นสัดส่วน 100% 

ประกอบดว้ย 

(1) นายมนู  เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คือ 

 (1) นายอาํนวย   นาครัชตะอมร ประธานคณะกรรนมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

(2) นายไพโรจน ์  มาลีหอม  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

(3) นางสาวซนวา  เด่นเมฆา  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

  

กรรมการทีÉเป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน คือ 

 (1) นายวิโรจน์  พรประกฤต รองประธานคณะกรรมการบริษทั, ประธานคณะกรรมการบริหาร 

 (2) นางสุวฒันา  ตุลยาพศิิษฐช์ยั กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวโุส 

(3) นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต กรรมการ, กรรมการบริหาร และ ประธานเจา้หนา้ทีÉบริหาร 

 

 กรรมการทีÉไมเ่ป็นผูบ้ริหาร 

 (1) ดร. สหสัโรจน์  โรจน์เมธา กรรมการทีÉไมเ่ป็นผูบ้ริหาร และ กรรมการอิสระ 

 

ทีÉปรึกษาคณะกรรมการบริษทั 

ดร. ชาญ   ธาระวาส   

 

 ผูบ้ริหารระดบัสูง 

(1) นางสาวธนภร  ธนอาภาพงษ ์ ประธานเจา้หนา้ทีÉบริหาร ดา้นการเงิน 

(2) นายวรวทุร  เศรษฐธนารักษ ์ ผูอ้าํนวยการอาวโุส สาํนกัตรวจสอบภายใน 

 

ตวัแทนผูส้อบบญัชี จาก บริษทั พีว ีออดิท จาํกดั 

นายประวทิย ์  ววิรรณธนานุตร์ 

นายบุญเกษม  สารกลิÉน 

 

ตวัแทนทีÉปรึกษากฎหมายทาํหนา้ทีÉเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนจาก 

สาํนกักฎหมายวสิเซ่น แอนด ์โค จาํกดั 

นางสาวธนัวาพร  ดิษฐศร 

นางสาววภิาวดี  บูรณะภกัดี 

 

นางสาวสิรินัดดา  กวีวฒันา เลขานุการคณะกรรมการบริหาร แถลงต่อทีÉประชุมวา่ มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วย

ตนเอง 73 ราย และผูรั้บมอบฉนัทะ 124 ราย รวมทัÊงสิÊน 197 ราย จาํนวนหุน้ทัÊงสิÊน 107,391,108 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.62 ของ

จาํนวนหุ้นสามญัทีÉจาํหน่ายได้แลว้ทัÊ งหมด  จาํนวน 174,273,125 หุ้น  ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามขอ้บังคบัของ

บริษทัทีÉตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่       

1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทีÉจาํหน่ายไดท้ัÊงหมด   
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นายมนู เลียวไพโรจน์  ประธานคณะกรรมการบริษทั ทาํหนา้ทีÉประธานทีÉประชุม จึงขอกล่าวเปิดประชุม และเริÉม

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปนีÊ  

            

วาระทีÉ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 เมืÉอวนัทีÉ 24 เมษายน 2561 

ประธาน ไดเ้สนอใหที้Éประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ซึÉ งประชุมเมืÉอวนัทีÉ 

24 เมษายน 2561 ปรากฏรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมทีÉไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึÉ ง

คณะกรรมการเห็นวา่รายงานการประชุมดงักล่าวไดบ้นัทึกถูกตอ้ง จึงเสนอให้ทีÉประชุมพิจารณาลงมติเพืÉอรับรองรายงานการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดหรือขอ้คิดเห็นประการใดหรือไม่ 

 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามเพิÉมเติม ประธานจึงเสนอใหที้ÉประชุมลงมติในวาระนีÊ  โดยมีมติดงันีÊ  

 

มติ 
จาํนวนเสียงทีÉลงมติ 

(ř หุน้ = ř เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทีÉมาร่วม

ประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ř) เห็นดว้ย 107,392,708 100.00 

(Ś) ไม่เห็นดว้ย - - 

(ś) งดออกเสียง - - 

รวม 107,392,708 100.00 

 หมายเหตุ  เนืÉองจากมีผูถื้อหุน้ไดเ้ขา้ร่วมประชุมในระหวา่งพิจารณาวาระทีÉ 1 จึงทาํใหมี้จาํนวนเสียงทีÉลงมติเพิÉมขึÊน 

 

มติ ทีÉประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ซึÉงประชุมเมืÉอวนัทีÉ 24 เมษายน 

2561 

 

วาระทีÉ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 

ประธานมอบหมายให้ นางสาว อญัรัตน์ พรประกฤต ประธานเจา้หนา้ทีÉบริหาร เป็นผูร้ายงานสรุปผลจากรายงาน

ประจาํปี 2561 ทีÉไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ ดงันีÊ  

 

บริษทั ยบิูลลีÉ เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูน้าํในธุรกิจการจดัจาํหน่ายเครืÉองประดบัเพชรและเพชรกะรัต

ในประเทศไทย เป็นบริษทัผูจ้ดัจาํหน่ายเครืÉองประดบัเพชรและเพชรกะรัตคา้ปลีกบริษทัแรก และเป็นบริษทัเดียวทีÉไดรั้บการ

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ณ วนัทีÉ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีการขยายสาขา และการปรับปรุงพืÊนทีÉทัÉว

ประเทศจาํนวน 130 สาขา โดยแบ่งเป็นสาขาทีÉ เป็นแบรนด์ยูบิลลีÉ 125 สาขาและแบรนด์ Forevermark 5 สาขา แบ่งตาม

ภูมิภาคดังนีÊ  กรุงเทพฯและปริมณฑล 48 สาขา ภาคกลาง 24 สาขา ภาคใต ้23 สาขา ภาคอีสาน 19 สาขา และภาคเหนือ 16 

สาขา  
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ในปี 2561 บริษทัฯมีการขยายสาขา ลกัษณะพืÊนทีÉเช่าและผ่านหา้งสรรพสินคา้ ทัÉวประเทศรวม 5 สาขา ดงันีÊ  

สาขาทีÉเปิดดาํเนินงาน โดยลกัษณะพืÊนทีÉเช่า ไดแ้ก่ 

1. หา้งสรรพสินคา้ เซ็นทรัลเวิลด ์

2. หา้งสรรพสินคา้ เทอร์มินอล 21 พทัยา 

3. หา้งสรรพสินคา้ ไอคอนสยาม 

สาขาทีÉเปิดดาํเนินงาน โดยผา่นหา้งสรรพสินคา้ ไดแ้ก่ 

1. หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั สาขาชลบุรี 

2. หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั สาขาชยัภมิู 

 

ในปี 2561 ทีÉผ่านมาได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตลอดทัÊ งปีมากกว่า 400 ดีไซน์ ภายใต้แบรนด์ยูบิลลีÉ  และ 

Forevermark โดยในภาพรวมบริษทัมีการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ในทุกๆ เทศกาลทีÉสําคญั เช่นตรุษจีน วาเลนไทน์ วนัแม่ และ

เทศกาลของขวญัต่างๆ ซึÉ งผลิตภณัฑ์ทีÉออกก็ไดมี้การผสานนวตักรรมเพืÉอเพิÉมความคุม้ค่าให้กับลูกค้า และเพืÉอให้เขา้กับ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัคือ ในหนึÉงผลิตภณัฑส์ามารถปรับเปลีÉยนใส่ไดห้ลากหลายรูปแบบ ทาํให้สามารถสวมใส่

ไดใ้นหลากหลายโอกาสโดยไม่ซํÊ าแบบ ในระดบัราคาตัÊงแต่หมืÉนบาท และในช่วงเดือนตุลาคม 2561 บริษทัยงัไดพ้ลิกโฉม  

อุตสาหรรมเครืÉองประดบัอญัมณีไทย ซึÉงถือเป็นครัÊ งแรกของโลกทีÉไดมี้การนาํ AI หรือ Artificial Intelligence มาประสานเขา้

กบัเครืÉองประดบัเพชร เพืÉอบนัทึกความทรงจาํลงในเครืÉองประดบัไดโ้ดยทาํงานผา่น Application ทีÉชืÉอ Jubilee iMoment  ใน

ระหว่างปีบริษทัไดจ้ดังานกิจการการเปิดตวัสินคา้ collection ต่างๆ เพืÉอเป็นการประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้ไดรู้้จกัผลิตภณัฑ์

ใหม่ๆ รวมถึงเพชรหายากจากแหล่งต่างๆทัÉวโลกมาให้ลูกคา้ได้ชมและจาํหน่ายดว้ย รวมทัÊงมีการจดักิจกรรมเพืÉอตอบแทน

กลุ่มลูกคา้สมาชิก (Royalty Program) อีกดว้ย 

ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัของแนวทางการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพ

แหล่งนํÊ าอนัเนืÉองมาจากพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายใตโ้ครงการ

กงัหันนํÊ าชยัพฒันา บริษทัจึงไดจ้ดัทาํและจาํหน่ายชุดเข็มกลดัคอลเลกชนัพิเศษ “ภูมิพลงัแห่งนวธารา” ร้อยเรียงลวดลายอนั

ประณีตเป็นรูปกงัหังประดบัเพชร ผสานความสวยงามของสัญลกัษณ์เลขเกา้ไทย (๙) และนาํรายไดส่้วนนึงสบทบทุนให้กบั

มูลนิธิชยัพฒันา โดยในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 ทีÉผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระ

ราชวโรกาสให้คณะผูบ้ริหารของบริษทัเขา้เฝ้าทูลละอองพระบาท เพืÉอทูลเกลา้ฯถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชยัพฒันา เพืÉอให้

ทางมูลนิธิฯไดมี้งบประมาณในการจดัทาํโครงการทีÉเป็นประโยชน์ให้กบัประเทศชาติสืบต่อไป 

อีกหนึÉงในความภาคภูมิใจของบริษทัและผูบ้ริหารคือ นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤตไดรั้บรางวลั SET AWARDS 

2018,  Yong Raising Star CEO จากทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซึÉ งจะเป็นแรงใจในการพฒันาองค์กร การต่อยอดในการสร้าง

ความแตกต่างและนวตักรรมใหม่ๆ เพืÉอสร้างมาตรฐานให้กับแบรนด์ยูบิลลีÉรวมถึงนําพาบุคคลากรของบริษทัให้กา้วหน้า

ต่อไป 

 

ประธานแจง้ต่อทีÉประชุมวา่เนืÉองจากวาระนีÊ เป็นวาระเพืÉอรับทราบ ดงันัÊนจึงไม่มีการลงมติและเนืÉองจากวาระทีÉ 2 

และ 3 เป็นวาระทีÉเนืÊอหาเกีÉยวโยงกนั จึงขอให้คุณธนภร ธนอาภาพงษ ์ประธานเจา้หนา้ทีÉบริหาร ดา้นการเงินและเลขานุการ

บริษทั ไดน้าํเสนอวาระทีÉ 3 ใหเ้สร็จก่อน จากนัÊนจะเปิดโอกาสให้ ผูถื้อหุน้สอบถามเพิÉมเติมต่อไป 

 

มติ ทีÉประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 
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วาระทีÉ 3 พจิารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2561 สิÊนสุด ณ วนัทีÉ 31 ธนัวาคม 2561 

ประธานมอบหมายใหน้างสาวธนภร ธนอาภาพงษ ์ประธานเจา้หนา้ทีÉบริหาร ดา้นการเงิน เป็นผูร้ายงาน   

 

นางสาวธนภร รายงานสรุปสถานะการเงินตามงบการเงินสาํหรับปีสิÊนสุด วนัทีÉ 31 ธนัวาคม 2561 ของบริษทัฯ ซึÉ ง

ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ดงันีÊ   

 

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทั สิÊนสุด วนัทีÉ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 1,240.8 ลา้นบาท 

มีหนีÊ สินรวม 310.9 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อหุน้ 929.9 ลา้นบาท ซึÉงเมืÉอเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปี 2560 บริษทัมี

สินทรัพยร์วมเท่ากับ 1,205.7 ลา้นบาท มีหนีÊ สินรวม 345.0 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อหุ้น 860.7 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่

สินทรัพยเ์พิÉมขึÊนจากเงินสดและเงินลงทุนระยะสัÊน และลดลงจากสินคา้คงเหลือ หนีÊ สินลดลงจากการชาํระเงินกูย้ืมและเจา้หนีÊ

การคา้ และส่วนของผูถื้อหุ้นรวมเพิÉมขึÊนจากกาํไรของปีโดยสุทธิจากเงินปันผลทีÉจ่ายระหวา่งปี 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิÊนสุด วนัทีÉ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมียอดขาย 1,548.2 ลา้นบาท เพิÉมขึÊนจากปี

ก่อนซึÉ งมียอดขายทีÉ 1,542.4 ลา้นบาท เพิÉมขึÊนประมาณ 5.8 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ Ř.Ŝ และมีกําไรขัÊนตน้อยู่ทีÉ  687.7       

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ ŜŜ.Ŝ ของยอดขาย ซึÉ งเพิÉมขึÊนจากปีก่อนทีÉมีกาํไรขัÊนตน้ 672.3 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ Ŝś.Ş ของ

ยอดขาย การเพิÉมขึÊนของอตัรากาํไรขัÊนตน้เนืÉองจากในภาพรวมมีการบริหารตน้ทุน และสดัส่วนการขายสินคา้ทีÉมีประสิทธิภาพ 

บริษทัมีกาํไรสุทธิอยูที่É 191.2 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.3 ของยอดขาย ซึÉงเพิÉมขึÊนจากปีก่อนทีÉมีกาํไรสุทธิ 184.7 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.0 ของยอดขาย เพิÉมขึÊนประมาณ 6.5 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.5 โดยสาเหตุหลกัเกิดจากกาํไร

ขัÊนตน้ทีÉเพิÉมขึÊน ในส่วนของการค่าใชจ่้ายในการขายเปลีÉยนแปลงเล็กน้อย และค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิÉมขึÊนเนืÉองจากใน

ระหวา่งปี 2561 มีการจา้งพนกังานเพิÉมขึÊนเพืÉอรองรับการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงการลดลงของตน้ทุนทางการเงินเนืÉองจากมี

การคืนเงินกูเ้ตม็จาํนวนในระหวา่งปีแลว้ 

การเปลีÉยนแปลงของรายไดใ้นภาพรวมเพิÉมขึÊนร้อยละ 0.37 โดยรายไดที้ÉเพิÉมขึÊนเกิดจากรายไดจ้ากสาขาทีÉเปิดใหม ่5 

สาขาคิดเป็นร้อยละ 1.89 และงาน Event ร้อยละ 0.41 และลดลงจากสาขาทีÉปิดไปร้อยละ 0.28 และส่วนของ Sale Store Sale 

ร้อยละ 1.66  

สัดส่วนการขายของปี 2561 กรุงเทพฯและปริมณฑลอยูที่Éร้อยละ 50.93 ต่างจงัหวดัอยูที่Éร้อยละ 49.07 ซึÉ งสัดส่วน

ของปี 2560 ก็ใกลเ้คียงกนัคือ กรุงเทพฯและปริมณฑลอยูที่Éร้อยละ 50.90 ต่างจงัหวดัอยูที่Éร้อยละ 49.10 

 

อตัราส่วนทางการเงินทีÉสาํคญัมีดงันีÊ  

- อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) คิดเป็นอตัรา  3.76  เท่า  

- อตัราส่วนหนีÊ สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) คิดเป็นอตัรา 0.33 เท่า 

- ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return on Asset) ร้อยละ 19.50 

- ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on Equity) ร้อยละ 21.36 

- อตัราหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover Rate) คิดเป็น 261 วนั  

- ระยะเวลาเก็บหนีÊ เฉลีÉย (Account Receivable Turnover Rate) คิดเป็น 28 วนั 

- ระยะเวลาชาํระหนีÊ เฉลีÉย (Account Payable Turnover Rate) คิดเป็น 99 วนั 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดหรือขอ้คิดเห็นประการใดหรือไม ่

 

นางสาวเจนจิรา สมบตัิเจริญวงศ ์

ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง 

ขอแสดงความยนิดีกบัคุณอญัรัตน์ พรประกฤต ทีÉไดรั้บรางวลั Yong Raising 

Star CEO  

เนืÉองจากราคาหุ้นทีÉตกลงสวนทางกับผลประกอบการของบริษัท จึงขอ

สอบถามแนวโน้มผลการดาํเนินการของบริษทั เพืÉอพิจารณาวา่การลดลงของ

ราคาหุน้นีÊ ถือเป็นวกิฤตหรือโอกาสในการทีÉจะมาลงทุนซืÊอหุน้ของบริษทั 

 

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 

ประธานเจา้หนา้ทีÉบริหาร 

ราคาของหุ้นของบริษทัในปัจจุบนัไม่ไดส้ะทอ้นถึงผลการดาํเนินงานทีÉดีของ

บริษทั ซึÉ งเหมือนๆกนักบัอีกหลายบริษทัทีÉมีพืÊนฐานการเงินทีÉแข็งแกร่งและ

ผลประกอบการทีÉดี ผูบ้ริหารรับทราบถึงการเปลีÉยนแปลงของราคาหุ้น และ

จะนําไปปรึกษากบัทางคณะกรรมการบริษทั ว่าจะสามารถทาํให้ผูถื้อหุ้นมี

ความพงึพอใจไดอ้ยา่งไรบา้ง 

อย่างไรก็ดีผูบ้ริหารไดใ้ห้ความสําคญัและใส่ใจในการสร้างความแข็งแกร่ง

พืÊนฐาน เพืÉอให้บริษทัสามารถสร้างรายได ้และกาํไรให้ได้ดี แม้ในสภาวะ

เศรษฐกิจทีÉไม่มัÉนคงในปี 2561 ทีÉผา่นมา บริษทัยงัคงระดบัรายไดไ้วไ้ด ้และมี

กาํไรสุทธิมากกวา่ร้อยละ 12 ซึÉงสูงกวา่เป้าหมายทีÉตัÊงไวที้Éร้อยละ 10 

ซึÉ งบริษทัมีแผนการดาํเนินงานทีÉชดัเจนในทุกๆไตรมาส ดงัทีÉไดน้าํเสนอใน 

Opportunity Day ในทุกๆไตรมาสของปี 2561 ทีÉผา่นมา 

 

นายธวชัชยั เทียนบุญส่ง 

ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง 

1) ขอทราบความเห็นของผูบ้ริหารในเรืÉองของเพชรเทียมทีÉเขา้มามีบทบาท

ในตลาด 

2) ขอทราบ Same Store Sale โดยแยกระหว่างสาขาในพืÊนทีÉเช่า และพืÊนทีÉ

ในหา้งสรรพสินคา้ 

3) ขอทราบผลกระทบของ iMoment ต่อยอดขายของบริษทั 

4) ขอทราบสัดส่วนเป้าหมายรายไดข้อง Forevermark ต่อรายไดข้องบริษทั

ในอนาคต  

 

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 

ประธานเจา้หนา้ทีÉบริหาร 

1) เนืÉองจากเพชรเทียมมีมานานแลว้ และจากการประชุมกบัทาง De Beers 

ในระดบัตลาดเพชรของโลกไม่ไดมี้ผลกระทบ ในทางกลบักนักบัสร้าง

ความตระหนกัให้กบัผูบ้ริโภคทีÉจะเลือกซืÊอเพชรแท้จากบริษทัทีÉมีความ

น่าเชืÉอถือมากขึÊน ซึÉงความตอ้งการเพชรเทียมจะไม่ถึงกบัมาทดแทนตลาด

เพชรแทใ้นอนาคตอนัใกล ้เนืÉองจากเพชรแทมี้มูลค่าในตวัเอง 
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ทาง De Beer มีการออก Annual report วิเคราะห์ ทิศทางของการใส่

เครืÉ องประดับเพชร และราคาเพชรในอนาคต สําหรับคนรุ่น Young 

Millenia (19-29 ปี) มีความนิยมในการใส่เพชรแท้มากขึÊนเพืÉอเป็นการ

แสดงถึงความสําเร็จในแต่ละช่วงอาย ุในขณะทีÉ Old Millenia (30-40 ปี) 

ซืÊ อเพชรเพืÉอเป็นการบ่งบอกถึงสถานะ ซึÉ งสะท้อนให้เห็นว่าความ

ตอ้งการของเพชรแทมี้ทิศทางมากขึÊนในอนาคตในทุกรุ่นอาย ุ 

2) Same Store Sale ในภาพรวมคือใกลเ้คียงกนัทัÊงสองส่วน และไม่แตกต่าง

กนัในแต่ละปี 

3) เนืÉองจากการเปิดตวัในช่วงปลายปี ซึÉงบริษทัคาดวา่จะมีผลทีÉชดัเจนขึÊนใน

ปี 2562 ซึÉงเป็นผลิตภณัฑที์Éสร้างลูกคา้ใหม่ใหก้บับริษทัในช่วงทีÉผา่นมา 

4) สัดส่วนรายไดข้อง Forevermark ในปี 2562 สูงขึÊนจากปี 2561 เนืÉองจากมี

การออกผลิตภณัฑ์มากขึÊน และจะมีการขยายสาขาทีÉเพิÉมขึÊน แต่เนืÉองจาก

จํานวนสาขาเมืÉอเทียบของแบรนด์ยูบิลลีÉ ซึÉ งมีเพียง 5 สาขาจึงทําให้

สัดส่วนยงัคงไมเ่ป็นสาระสาํคญั 

 

นางกญัญาภรณ์ สมทรัพย ์

ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง 

1) ขอทราบวา่บริษทัมีการควบคุมและจดัการสินคา้ไม่ใหสู้ญหายอยา่งไร 

2) ขอทราบว่าบริษัทมีนโยบายในการจัดการสินคา้ทีÉขายไม่ได้เป็นระยะ

เวลานานอยา่งไร 

 

นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ ์

ประธานเจา้หนา้ทีÉบริหาร ดา้นการเงิน 

1) บริษทัมีระบบการควบคุมภายในในเรืÉ องของการจาํกัดสิทธิÍ การเข้าถึง

คลงัสินคา้ทีÉสาํนกังานใหญ่เฉพาะผูที้ÉเกีÉยวขอ้งเท่านัÊน ในระดบัสาขาจะมี

การตรวจนับและรายงานต่อทางสํานักงานใหญ่ทุกวนั และจะมีทีม

ตรวจสอบจากสาํนกังานใหญ่เขา้ตรวจสอบโดยไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ อีก

ทัÊงจะมีการเวยีนสินคา้ทุก 30-45 วนั จึงทาํใหม้ัÉนใจไดว้า่สินคา้มีอยูจ่ริง  

2) สินค้าทีÉขายไม่ได้เป็นระยะเวลานานจะถูกพิจารณาในการนํามาจัด

โปรโมชัÉน และในบางกรณีจะถูกนาํมาผลิตใหม ่

 

นางสาวเจนจิรา สมบติัเจริญวงศ ์

ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง 

เนืÉองจากเขา้ใจว่าทาง De Beers มีรายงานวา่ตลาดเพชรเทียมมีการเติบโตและ

มีความสนใจในการทาํตลาดดา้นนีÊดว้ย  

 

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 

ประธานเจา้หนา้ทีÉบริหาร 

ทาง De Beers มีการทาํตลาดหลกัคือเพชรแทที้Éมีส่วนแบ่งตลาดทีÉใหญ่ทีÉสุด

ในโลก แต่วตัถุประสงค์ในการเขา้ไปทาํตลาดเพชรเทียมหรือ light box เพืÉอ

เขา้ไปกาํหนดราคาและควบคุมตลาดไม่ใหโ้ต 
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นายมนู เลียวไพโรจน์ 

ประธานคณะกรรมการบริษทั  

เพิÉมเติมวา่ตลาดเพชรแยกเป็น 2 ส่วน คนทีÉซืÊอเพชรแทจ้ะซืÊอไวเ้ป็นทรัพยสิ์น

หรือลงทุนในอนาคต ส่วนเพชรเทียมก็ซืÊอเพืÉอสวมใส่ทัÉวไป ซึÉ งจะเป็นคน

ละกลุ่นลูกค้ากัน การมีตลาดเพชรเทียมน่าจะเป็นการส่งผลดีต่อบริษัท 

เนืÉองจากบริษทัเป็นบริษทัเพชรแห่งเดียวทีÉจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซึÉ ง

สินคา้ของบริษทัจะเป็นเพชรแทที้Éมีใบรับประกนัจากแหล่งทีÉมาเท่านัÊน   

 

นางสาวชมพนุูท กลิÉนกุสุม 

ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง 

1) เนืÉองจากบริษทัมีฐานะการเงินทีÉแข็งแกร่ง มี P/E อยูที่Éประมาณ 13 เมืÉอ

เทียบกบั P/E เฉลีÉยในตลาดฯปัจจุบันอยู่ทีÉประมาณ 16 และบริษทัมีเงิน

สดและเงินลงทุนระยะสัÊนเหลือค่อนขา้งมา จึงอยากทราบวา่บริษทัมีแผน

ทีÉจะซืÊอหุน้คืนหรือไม่ 

2) อยากทราบแผนในการสร้างความเติบโตให้กับบริษทัเนืÉองจากเห็นว่า

บริษทัมีสาขาครอบคลุมอยูเ่กือบทัÉวประเทศแลว้  

 

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 

ประธานเจา้หนา้ทีÉบริหาร 

1) ในระยะเวลาอนัสัÊน บริษทัยงัไม่มีแผนในการซืÊอหุน้คืน 

2) ครึÉ งหนึÉงของจาํนวนสาขาอยู่ในกรุงเทพ ดงันัÊนบริษทัจึงยงัสามารถทีÉจะ

ขยายสาขาเพิÉมเติมไดอี้ก แต่อยา่งไรก็ตามการขยายสาขาไม่ไดเ้ป็นเรืÉอง

เดียวทีÉจะสนับสนุนการเติบโตของบริษทั แต่ยงัมีในเรืÉองของการขยาย 

Product line รวมทัÊงการขายผา่นทางช่องทางอืÉนๆ ซึÉงจะมีการปรับเปลีÉยน

เพิÉมเติม Business Model ซึÉ งจะนาํเสนอใน Opportunity Day หรือโอกาส

อืÉนๆอีกต่อไป 

 

นายธวชัชยั เทียนบุญส่ง 

ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

ขอทราบ Same Store Sale โดยแยกระหว่างสาขาในพืÊนทีÉ เช่า และพืÊนทีÉใน

ห้างสรรพสินคา้ วา่ส่วนไหนเป็นส่วนทีÉส่งเสริมให้รายไดข้องบริษทัเพิÉมขึÊน 

และเพชรสามารถขาย Online ไดห้รือไม ่

 

นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ ์

ประธานเจา้หนา้ทีÉบริหาร ดา้นการเงิน 

สดัส่วน Same Store Sale ของสาขาในพืÊนทีÉเช่าและ พืÊนทีÉห้างสรรพสินคา้ใน

ปี 2561 ค่อนขา้งใกลเ้คียงกนัอยูที่Éประมาณร้อยละ 47-48 ส่วนทีÉเหลือจะเป็น

การขายใน Flagship Store  

ในส่วนของ Online ปัจจุบนับริษทัมีการขายผ่านทาง Website ของบริษทัอืÉน

เช่น JD.co.th หรือ Central Online แต่สดัส่วนยงัไม่เป็นสาระสําคญั อยา่งไรก็

ตามบริษทัก็ไดลู้กคา้ใหม่ๆผ่านทางสืÉอ Online ทีÉบริษทัลงภาพสินคา้ผา่นทาง 

Facebook หรือ IG ของบริษทั แต่สุดทา้ยลูกคา้ส่วนใหญ่ก็จะยงัคงไปทีÉสาขา

ของบริษทัและทาํการเลือกซืÊอทีÉสาขาแทน 
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นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร 

ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง 

1) ขอทราบวา่ราคาขายต่อชิÊนลดลงจากเดิมหรือไม่ กาํไรขัÊนตน้ทีÉเพิÉมสูงขึÊน

เนืÉองจากอะไร 

2) อะไรคือปัจจยัสําคัญทีÉทําให้ลูกค้าตัดสินใจในการซืÊอสินค้าในแต่ละ

คอลเลกชนั 

3) อะไรเป็นปัจจยัสาํคญัทีÉจะทาํให้บริษทัตดัสินใจในการขยายตลาดไปยงั

ต่างประเทศ 

 

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 

ประธานเจา้หนา้ทีÉบริหาร 

1) ค่าเฉลีÉยของมูลค่าการขายต่อบิล (Ticket size) ในปี 2561 ใกลเ้คียงกบัปี 

2560 แต่จะเป็นการเพิÉมขึÊนของปริมาณการซืÊอมากกวา่ทีÉส่งผลต่อยอดขาย

ปี 2561 ในส่วนของตน้ทุนบริษทัมีการทาํ Purchasing planning กบัทาง 

Supplier หลกัจึงทาํให้สามารถบริหารจดัการตน้ทุนไดดี้ เนืÉองจากทาง 

Supplier ทราบแผนการซืÊอล่วงหนา้และสามารถสํารองสินคา้ให้ไดต้าม

ราคาทีÉตกลง และผูบ้ริหารก็ไม่ไดล้ะเลยในส่วนของการบริหารจดัการ

ค่าใชจ่้ายในการขายเพืÉอส่งเสริมให้เกิดรายไดต้่อบริษทั จึงทาํให้บริษทั

ยงัคงมีกาํไรทีÉสูงกวา่เป้าหมาย 

2) บริษทัมีการทาํ Data Analysis เพืÉอศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม ซึÉ งบริษทัมีสินคา้ตัÊงแต่ระดบัหมืÉนบาทจนถึงหลาย

ล้านบาท รวมถึงดูแนวโน้มทิศทางตลาดควบคู่ไปด้วย โดยทางทีม 

Marketing และทีม Designer ก็จะทาํงานจากการวเิคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว

เพืÉอออกแบบให้ตรงใจกับลูกคา้ อีกทัÊ งในส่วนของคุณภาพเพชร และ

นวตักรรมของสินคา้ทีÉบริษทัและโรงงานคู่คา้ก็ใส่ใจ เพืÉอใหสิ้นคา้ออกมา

คุม้ค่าและตรงใจกบัลูกคา้  

3) ปั จจัยสําคัญ ทีÉ จ ะทําให้ บ ริษัท ตัด สิน ใจใน การข ยายต ลาดไป ยัง

ต่างประเทศคือ 

- พฤติกรรมของลูกค้าทีÉ มีความใกล้เคียงกับตลาดปัจจุบัน เพืÉอใช้

ประโยชน์ในด้าน Economic of scale กับสิÉ งทีÉบริษัททาํอยู่ในสร้าง

ประโยชน์และผลตอบแทนเพิÉมได ้

- หุ้นส่วนทีÉ จะไปร่วมทุนด้วยจะต้องมีแนวความคิดและ Ethic ทีÉ

เหมือนกนั  

- โอกาสของตลาดในประเทศนัÊนทีÉจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้

บริษทัไดเ้พิÉมขึÊน 

 

นายฤทธิชยั หยบิเจริญพร 

ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง 

อยากให้อธิบายทิศทางของราคาขายต่อชิÊนจากอดีตถึงปัจจุบัน และจาก

ปัจจุบันไปในอนาคต และอยากให้อธิบายถึงการบริหาร Product mix ของ

บริษทั 
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นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 

ประธานเจา้หนา้ทีÉบริหาร 

เนืÉองจากสินคา้ของบริษทัมีฐานราคาทีÉแตกต่างกนัตัÊงแต่หลกัหมืÉนจนถึงหลกั

ลา้นจึงทาํให้อยากทีÉจะอธิบายในรายละเอียดของ Product mix ในทีÉนีÊ ได ้ซึÉ ง

ถา้วิเคราะห์ในเชิงของจาํนวนชิÊนของสินคา้ทีÉขายได ้สินคา้ระดบัราคาล่างจะ

ขายไดม้ากกวา่สินคา้ทีÉมีราคาสูง แต่ถา้เทียบในเชิงมูลค่าการขายก็จะประมาณ

ครึÉ งๆ ส่วนราคาขายต่อชิÊนจะเพิÉมขึÊนหรือลดลงในอนาคต ก็จะขึÊนอยู่กบัว่า

บริษทัสามารถบริหารจดัการตน้ทุนไดดี้ขึÊน ก็อาจจะส่งผลต่อราคาของสินคา้

ทีÉลดลง ซึÉ งก็จะมีโอกาสทีÉทาํให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดม้ากขึÊน อยา่งไรก็ดีบริษทั

มีการกาํหนดราคากลางในแต่ละกลุ่มราคาสินคา้ 

 

 

เมืÉอไม่มีผูใ้ดซกัถามเพิÉมเติม ประธานจึงเสนอใหที้ÉประชุมลงมติในวาระนีÊ  โดยมีมติดงันีÊ   

 

มติ 
จาํนวนเสียงทีÉลงมติ 

(ř หุน้ = ř เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทีÉมาร่วม

ประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ř) เห็นดว้ย 107,511,709 100.00 

(Ś) ไม่เห็นดว้ย - - 

(ś) งดออกเสียง - - 

รวม 107,511,709 100.00 

 หมายเหตุ  เนืÉองจากมีผูถื้อหุน้ไดเ้ขา้ร่วมประชุมในระหวา่งพิจารณาวาระทีÉ 3 จึงทาํใหมี้จาํนวนเสียงทีÉลงมติเพิÉมขึÊน 

 

มติ ทีÉประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิงบการเงินสาํหรับปีสิÊนสุด วนัทีÉ 31 ธนัวาคม 2561 

 

วาระทีÉ 4 พิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 

ประธานมอบหมายใหน้างสาวธนภร ธนอาภาพงษ ์ประธานเจา้หนา้ทีÉบริหาร ดา้นการเงิน แถลงต่อทีÉประชุม 

 

นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ ์เสนอใหที้Éประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานของ

ปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.67 บาท (หกสิบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทัÊงสิÊน 116.76 ลา้นบาท หรือร้อยละ 61.07 ของกาํไรสุทธิ

หลงัหักเงินสํารองตามกฎหมาย ซึÉ งในระหวา่งปีบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบสาม

สตางค)์ ไปแลว้เมืÉอวนัทีÉ 5 กนัยายน 2561 ดงันัÊนส่วนทีÉเหลือจะจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.34 บาท (สามสิบสีÉสตางค)์ ซึÉงเป็นไปตาม

นโยบายจ่ายเงินปันผล โดยกาํหนดจ่ายปีละ 2 ครัÊ ง ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิหลงัหักเงินสาํรองต่างๆ ทุก

ประเภท  

โดยบริษทักาํหนดให้วนัทีÉ 10 พฤษภาคม 2562 เป็นวนักาํหนดรายชืÉอผูถื้อหุ้น (Record Date) เพืÉอรับเงินปันผล และ

กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัทีÉ 21 พฤษภาคม 2562 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดหรือขอ้คิดเห็นประการใดหรือไม ่

 

นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล 

ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง 

เนืÉองจากบริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสัÊ น

เพิÉมขึÊนทุกปี ถา้บริษทัไม่ไดมี้แผนในการลงทุนเพืÉอเพิÉมสร้างผลตอบแทนให้

มากขึÊน อยากใหค้ณะกรรมการพิจารณาเพิÉม Pay out ratio หรือซืÊอหุน้คืน  

 

นายมนู เลียวไพโรจน์ 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 

 

คณะกรรมการจะนาํขอ้เสนอแนะไปพิจารณาต่อไป 

 

เมืÉอไม่มีผูใ้ดซกัถามเพิÉมเติม ประธานจึงเสนอใหที้ÉประชุมลงมติในวาระนีÊ  โดยมีมติดงันีÊ  

 

มติ 
จาํนวนเสียงทีÉลงมติ 

(ř หุน้ = ř เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทีÉมาร่วม

ประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ř) เห็นดว้ย 106,635,909 99.1854 

(Ś) ไม่เห็นดว้ย 875,800 0.8146 

(ś) งดออกเสียง - - 

รวม 107,511,709 100.00 

 

มติ ทีÉประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 ตามทีÉคณะกรรมการ

บริษทัเสนอขา้งตน้ 

 

วาระทีÉ 5 พิจารณาแต่งตัÊงกรรมการแทนกรรมการทีÉครบกาํหนดออกตามวาระ  

ประธานแจง้ใหที้Éประชุมทราบวา่ ตามขอ้บงัคบับริษทัเรืÉองการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกครัÊ ง ใหก้รรมการ

ออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึÉงในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการในขณะนัÊน ถา้จาํนวนกรรรมการไม่สามารถแบ่งออกใหต้รง

เป็นสามส่วนได ้ก็ให้ออกจาํนวนใกลที้Éสุดกบัส่วนหนึÉ งในสาม (1/3) ซึÉ งในครัÊ งนีÊ ตวัท่านประธานเองเป็นหนึÉ งในสามของ

กรรมการทีÉครบวาระ และกรรมการอีก 2 ท่าน 

ทีÉครบกาํหนดออกตามขอ้บงัคบับริษทั มีดงันีÊ  

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 

2. นายวโิรจน์ พรประกฤต รองประธานคณะกรรมการบริษทั และประธานคณะกรรมการบริหาร 

3. นายไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

เนืÉองจากกรรมการทัÊ ง 3 ท่าน ถือเป็นผูมี้ส่วนได้เสีย เพืÉอความโปร่งใสและเป็นการปฎิบัติให้ถูกตอ้งตามหลกั   

ธรรมมาภิบาลของบริษทั ประธานจึงขอเชิญทัÊง 3 ท่าน ลงจากเวทีและออกจากทีÉประชุมสักครู่ จนกวา่การลงคะแนนจะแลว้

เสร็จ โดยท่านประธานไดม้อบหมายให้คุณอาํนวย นาครัชตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูด้าํเนินการประชุม

ในวาระนีÊแทน 
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นายอํานวย นาครัชตะอมร กล่าวต่อทีÉ ประชุมว่า กรรมการทัÊ ง  3 ท่านถือเป็นผู ้มีความ รู้ความสามารถ                         

มีประสบการณ์ในด้านต่างๆเป็นอย่างสูง  รวมทัÊ งมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล ปฏิบติัหน้าทีÉกรรมการอย่างดียิÉงเพืÉอประโยชน์และ

ความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด  รวมถึงผ่านการอบรมในหลกัสูตรต่างๆของสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรนําเสนอแต่งตัÊงกรรมการทีÉครบกาํหนดออกตามวาระทัÊง 3 ท่าน ให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอีกวาระหนึÉง  

 

นายอาํนวย นาครัชตะอมร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดหรือขอ้คิดเห็นประการใดหรือไม่ 

 

เมืÉอไม่มีผูใ้ดซกัถาม ประธานจึงเสนอใหที้ÉประชุมลงมติในวาระนีÊ  โดยมีมติดงันีÊ  

 

มติ 
จาํนวนเสียงทีÉลงมติ 

(ř หุน้ = ř เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทีÉมาร่วม

ประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

ř. การออกเสียงลงมติเลือกตัÊง นายมนู เลียวไพโรจน์ 

(ř) เห็นดว้ย  107,401,509 99.8969 

(Ś) ไม่เห็นดว้ย  110,800 0.1031 

(ś) งดออกเสียง  - - 

รวม 107,512,309 100.00 

Ś. การออกเสียงลงมติเลือกตัÊง นายวโิรจน์ พรประกฤต 

(ř) เห็นดว้ย  107,512,309 100.00 

(Ś) ไม่เห็นดว้ย  - - 

(ś) งดออกเสียง - - 

รวม 107,512,309 100.00 

ś. การออกเสียงลงมติเลือกตัÊง นายไพโรจน์ มาลีหอม 

(ř) เห็นดว้ย 119,215,002 99.9999 

(Ś) ไม่เห็นดว้ย 100 0.0001 

(ś) งดออกเสียง - - 

รวม 107,512,309 100.00 

  หมายเหต ุ เนืÉองจากมีผูถื้อหุ้นไดเ้ขา้ร่วมประชุมในระหวา่งพิจารณาวาระทีÉ 5 จึงทาํใหมี้จาํนวนเสียงทีÉลงมติเพิÉมขึÊน 

 

นายอาํนวย นาครัชตะอมร ขอเชิญกรรมการทัÊง ś ท่านกลบัเขา้สู่ทีÉประชุม 

 

มติ ทีÉประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิแต่งตัÊงกรรมการทัÊง 3 ท่าน คือ นายมนู เลียวไพโรจน์ นายวิโรจน์ พรประกฤต 

และ นายไพโรจน์ มาลีหอม กลบัเขา้สู่วาระอีกครัÊ ง 
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วาระทีÉ 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนและบาํเหน็จกรรมการ ประจาํปี 2562 

ประธานมอบหมายใหน้างสาวธนภร ธนอาภาพงษ ์ประธานเจา้หนา้ทีÉบริหาร ดา้นการเงิน เป็นผูร้ายงาน 

 

นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ ์เสนอใหที้Éประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนและบาํเหน็จกรรมการ ประจาํปี 

2562 โดยไดจ้ดัทาํตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 2 ปียอ้นหลงัเพืÉอประกอบการพิจารณาของท่านผูถื้อหุ้น ตามรายละเอียด 

ดงันีÊ   

 

6.1 พิจารณาอนุมติัค่าเบีÊ ยประชุมกรรมการประจาํปี 2562 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,508,500 บาท (หนึÉ งลา้นห้า

แสนแปดพนัห้าร้อยบาทถว้น) ซึÉ งจะจดัสรรตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกาํหนดเบีÊยประชุมต่อครัÊ งต่อ

ท่าน มีรายละเอียดเปรียบเทียบปี 2560-2562 ดงันีÊ  

ตาํแหน่ง ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ประธานกรรมการบริษทั 65,000 60,000 60,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 24,000 22,000 22,000 

รองประธานกรรมการบริษทั 24,000 22,000 22,000 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 20,500 19,000 19,000 

กรรมการทีÉเป็นผูบ้ริหาร 20,500 19,000 19,000 

 

6.2 พิจารณาอนุมติัเงินบาํเหน็จพิเศษสาํหรับคณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2562 รวมเป็นเงินไม่เกิน ř,233,500 

บาท (หนึÉงลา้นสองแสนสามหมืÉนสามพนัห้าร้อยบาทถว้น) โดยไม่มีค่าตอบแทนอืÉนๆ ซึÉ งจะจดัสรรตามความรับผิดชอบของ

กรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบปี 2560-2562 ดงันีÊ  

 

บําเหน็จกรรมการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

เงินบาํเหนจ็กรรมการประจาํปี 1,233,500 1,140,000 1,140,000 

ตาํแหน่ง ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 227,000 210,000 210,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 157,000 145,000 145,000 

รองประธานกรรมการบริษทั 157,000 145,000 145,000 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 138,500 128,000 128,000 

กรรมการทีÉเป็นผูบ้ริหาร 138,500 128,000 128,000 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดหรือขอ้คิดเห็นประการใดหรือไม่ 
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เมืÉอไม่มีผูใ้ดซกัถามเพิÉมเติม ประธานจึงเสนอใหที้ÉประชุมลงมติในวาระนีÊ  โดยมีมติดงันีÊ  

 

มติ 
จาํนวนเสียงทีÉลงมติ 

(ř หุน้ = ř เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทีÉมาร่วม

ประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ř) เห็นดว้ย 107,512,309 100.00 

(Ś) ไม่เห็นดว้ย - - 

(ś) งดออกเสียง - - 

รวม 107,512,309 100.00 

 

มติ ทีÉประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และบาํเหน็จกรรมการตามทีÉเสนอ  

 

วาระทีÉ 7 เรืÉองพจิารณาอนุมติัแต่งตัÊงผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2562 

ประธานมอบหมายใหน้างสาวธนภร ธนอาภาพงษ ์ประธานเจา้หนา้ทีÉบริหาร ดา้นการเงิน เป็นผูน้าํเสนอ 

 

นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ ์เสนอใหที้Éประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตัÊง บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯ ประจาํปี 2562 โดยกาํหนดให ้

1. นายประวทิย ์  ววิรรณธนานุตร์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขทีÉ 4917 หรือ 

2. นายเทอดทอง  เทพมงักร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขทีÉ 3787 หรือ     

3. นางสาวชุติมา วงษศ์ราพนัธ์ชยั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขทีÉ 9622 หรือ 

4. นายบุณเกษม  สารกลิÉน             ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขทีÉ 11888 

หรือผูส้อบบญัชีท่านอืÉนทัÊงในสํานักงานเดียวกัน หรือต่างสํานักงานทีÉคณะกรรมการเห็นสมควร ซึÉ งมีความเป็น

อิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และไม่มีผลประโยชน์ส่วนไดเ้สียใดๆกบับริษทั โดย

พิจารณาเห็นวา่มีคุณภาพในการปฏิบติัหนา้ทีÉในฐานะผูส้อบบญัชีไดเ้ป็นอย่างดี และไดจ้ดัทาํตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 3 

ปียอ้นหลงั เพืÉอประกอบการพิจารณาของท่านผูถื้อหุน้ดว้ย ทางคณะกรรมการบริษทัฯมีมติเสนอใหที้Éประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา

อนุมติัคงค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทีÉ 1,800,000 บาท (หนึÉงลา้นแปดแสนบาทถว้น) ตามรายละเอียดดงันีÊ  

 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 1,800,000 1,800,000 1,350,000 

ค่าตอบแทนอืÉน (Non Audit Fee) - - - 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดหรือขอ้คิดเห็นประการใดหรือไม่ 
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เมืÉอไม่มีผูใ้ดซกัถามเพิÉมเติม ประธานจึงเสนอใหที้ÉประชุมลงมติในวาระนีÊ  

  

มติ 
จาํนวนเสียงทีÉลงมติ 

(ř หุน้ = ř เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทีÉมาร่วม

ประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ř) เห็นดว้ย 107,512,309 100.00 

(Ś) ไม่เห็นดว้ย - - 

(ś) งดออกเสียง - - 

รวม 107,512,309 100.00 

 

มติ ทีÉประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตัÊงผูส้อบบญัชี และอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562 ตามทีÉเสนอ   

 

วาระทีÉ 8 พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิÉมเติมวตัถุประสงคบ์ริษทั 

ประธานมอบหมายใหน้างสาวธนภร ธนอาภาพงษ ์ประธานเจา้หนา้ทีÉบริหาร ดา้นการเงิน เป็นผูน้าํเสนอ 

 

นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์ เสนอให้ทีÉประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิÉมเติมวตัถุประสงค์บริษัท เนืÉองจาก

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจในปัจจุบนัไดเ้ปลีÉยนแปลงไปรวมถึงบริษทัมีการเติบโตอย่างต่อเนืÉองในดา้นคา้ปลีก คา้ส่ง ส่งออก 

การคา้ของเก่า ใหบ้ริการหลงัการขาย รวมถึงธุรกิจตลาดแบบตรง บริษทัจึงมีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษทั ซึÉง

วตัถุประสงคที์Éระบุไวใ้นปัจจุบนันัÊนยงัมีขอ้ความไม่ชดัเจนและไม่ครอบคลุม ดงันัÊน เพืÉอใหว้ตัถุประสงคข์องบริษทัสอดคลอ้ง

กบัการดําเนินธุรกิจในปัจจุบนัและเพืÉอให้มีความชดัเจนครอบคลุมรับรองรับรองการเปลีÉยนแปลงและการขยายธุรกิจ จึง

จาํเป็นตอ้งเพิÉมเติมวตัถุประสงคใ์ห้สอดคลอ้งกนั โดยแกไ้ขวตัถุประสงค ์ขอ้ 24 และเพิÉมเติมวตัถุประสงคจ์ากเดิมทีÉมี 25 ขอ้ 

เพิÉมอีก 5 ขอ้ รวมเป็น 30 ขอ้ ดงัมีรายละเอียดการแกไ้ขเพิÉมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 (วตัถุประสงคบ์ริษทั) ดงัต่อไปนีÊ  

แกไ้ขวตัถุประสงคบ์ริษทัขอ้ 24 ดงันีÊ   

(24) ประกอบกิจการโรงงานผลิต เจียระไน รับซืÊอ ขาย ฝากขาย นําเขา้ ส่งออก คา้ปลีก คา้ส่ง เครืÉองประดับ 

บรรจุภณัฑ ์ทีÉทาํจากทอง นาก เงิน เพชร พลอย อญัมณีอืÉน รวมทัÊงทาํวสัดุเทียมสิÉงดงักล่าว และนาฬิกา รวมทัÊงรับจา้งทาํของ 

ซ่อมแซม หรือออกแบบเครืÉองประดบั บรรจุภณัฑเ์ครืÉองประดบั และรับจา้งเจียระไนอญัมณีต่างๆดงักล่าวขา้งตน้ 

เพิÉมเติมวตัถุประสงคบ์ริษทั 5 ขอ้ดงันีÊ  

(26) สัÉงเขา้มาจาํหน่ายในประเทศและส่งออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศ ซึÉ งสินคา้ตามทีÉกาํหนดไวใ้นวตัถุทีÉ

ประสงค ์

(27) ประกอบกิจการใหบ้ริการหลงัการขายทีÉเกีÉยวเนืÉองกบักิจการหรือบริการตามทีÉกาํหนดไวใ้นวตัถุทีÉประสงค ์

(28) ประกอบกิจการการคา้ของเก่า โดยการรับซืÊอ เสนอขาย แลกเปลีÉยน หรือจาํหน่ายโดยประการอืÉนซึÉ ง

เครืÉองประดบั บรรจุภณัฑ์ ทีÉทาํจากทอง นาก เงิน เพชร พลอย อญัมณีอืÉน รวมทัÊ งวสัดุเทียมสิÉงดงักล่าว และนาฬิกา รวมถึง

ทรัพยช์นิดอืÉนใดทีÉใชแ้ลว้ 

(29) ประกอบธุรกิจขายตรง ธุรกิจตลาดแบบตรง เมืÉอไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้งแลว้ 

(30) บริษทัมีสิทธิซืÊอหุน้คืน จาํหน่ายหุ้นทีÉซืÊอคืน ตดัหุ้นทีÉซืÊอคืน ทัÊงนีÊตามทีÉกาํหนดไวห้รือจะกาํหนดขึÊนต่อไป 

โดยกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั หรือกฎหมายอืÉนใด 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดหรือขอ้คิดเห็นประการใดหรือไม ่

 

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร 

ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง 

ในการแก้ไขวตัถุประสงค์นีÊ หมายถึงว่าบริษทัจะมีการผลิต และจาํหน่ายสิÉง

เทียมใช่หรือไม่ 

 

นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ ์

ประธานเจา้หนา้ทีÉบริหาร ดา้นการเงิน 

 

วตัถุประสงคห์ลกัในการแกไ้ข วตัถุประสงคข์องบริษทัคือเพืÉอดาํเนินการดา้น 

E-Commerce คือเพิÉมเติมวตัถุประสงคข์อ้ (29) ซึÉ งในการทีÉจะทาํ E-Commerce 

หรือขายของ Online นีÊ จะมีกฏหมายเฉพาะ และทางบริษัทจะต้องไปจด

ทะเบียนกบัทาง สคบ. ซึÉ งในการแกไ้ขเพิÉมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทันีÊ จึงได้

ให้ทีÉปรึกษาทางกฏหมายทบทวนทุกขอ้ให้มีความครอบคลุมและชดัเจนกับ

ธุรกรรมของบริษทัในคราวเดียวกนันีÊ เลย 

 

นายฤทธิชยั หยบิเจริญพร 

ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง 

 

ในการทีÉบริษทัมาทาํ E-Commerce จะส่งผลใหสิ้นคา้ของบริษทัตํÉาลงหรือไม่ 

 

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 

ประธานเจา้หนา้ทีÉบริหาร  

 

ปัจจุบันบริษทัมีการขายสินคา้ Online อยู่แลว้ แต่ผ่านทาง Website ของคู่คา้

ของบริษทั ซึÉ งมีมูลค่าขายต่อบิลอยู่ทีÉประมาณ หนึÉ งหมืÉนบาทถึงห้าหมืÉนบาท 

ซึÉ งไม่เป็นการส่งผลต่อราคาของสินค้าทีÉต ํÉาลง แต่เป็นการเปิดช่องทางเพืÉอ

เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ในพืÊนทีÉทีÉไม่มีสาขาของบริษทัตัÊงอยู ่ 

 

นายมนู เลียวไพโรจน์ 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 

 

เพิÉมเติมวา่การขายสินคา้ Online นีÊ จะเป็นการเพิÉมช่องทางการขายใหก้บับริษทั 

ซึÉงอาจจะเป็นลูกคา้ทีÉมาจากต่างประเทศ ไม่วา่จะเป็นลูกคา้ทีÉมีกาํลงัซืÊอทีÉอยูใ่น

ประเทศเพืÉอนบา้นใกลเ้คียง หรือประเทศอืÉนๆอีกดว้ย 

 

นายเลอสรรค ์พฒันสุข 

ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง 

 

1) บริษทัมีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้ทีÉค่อนขา้งสูง บริษทัจะสามารถทาํ

ไดดี้ขึÊนกวา่นีÊหรือไม่ 

เสนอขอ้คิดเห็นวา่ในการทาํตลาด E-Commerce อาจจะมองถือสินคา้ทีÉมี

ราคาหลกัพนั 

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 

ประธานเจา้หนา้ทีÉบริหาร  

 

1) อตัราการหมุนเวียนนีÊ ได้รวมสินคา้ทุกประเภท รวมถึงสินคา้ทีÉมีไวโ้ชว ์

และสินคา้ตน้แบบจึงทาํให้มีจาํนวนวนัทีÉนาน โดยปกติสินคา้ทีÉออกใหม่

จะมีอตัราการหมุนเวียนอยู่ทีÉประมาณหนึÉ งไตรมาส อย่างไรก็ดีบริษัท

ตัÊงเป้าหมายวา่จะทาํให้ลดลงเหลือประมาณ 230 วนั และเมืÉอเปรียบเทียบ

กบับริษทัในธุรกิจประเภทเดียวกนัในต่างประเทศจะมีอตัราการหมุนเอยูที่É

ระหวา่ง 2 ร้อยถึง 3 ร้อยกวา่วนั 
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นายสินิทธ์ ลีระพนัธ์ 

ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง 

 

อยากทราบว่าบริษัทมีความสนใจในการทาํตลาดของมือสองสําหรับสินคา้

เครืÉองประดบัหรือไม่ เกีÉยวขอ้งกบัการแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษทัหรือไม่ 

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 

ประธานเจา้หนา้ทีÉบริหาร  

 

วตัถุประสงคห์ลกัในการแกไ้ข วตัถุประสงคข์องบริษทัคือเพืÉอดาํเนินการดา้น 

E-Commerce อยา่งไรก็ดีปกติลูกคา้ทีÉซืÊอสินคา้ของยบิูลลีÉสามารถนาํมาเปลีÉยน

ได ้แต่ในอนาคตถา้ตลาดมือสองมีการเปลีÉยนแปลงไปและเป็นโอกาสในการ

สร้างรายไดใ้หก้บับริษทัในอนาคตก็อาจจะเกิดขึÊนได ้

 

เมืÉอไม่มีผูใ้ดซกัถามเพิÉมเติม ประธานจึงเสนอใหที้ÉประชุมลงมติในวาระนีÊ  

  

มติ 
จาํนวนเสียงทีÉลงมติ 

(ř หุน้ = ř เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุน้ทีÉมาร่วม

ประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ř) เห็นดว้ย 107,512,309 100.00 

(Ś) ไม่เห็นดว้ย - - 

(ś) งดออกเสียง - - 

รวม 107,512,309 100.00 

 

มติ ทีÉประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัใหแ้กไ้ขเพิÉมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั ตามทีÉเสนอ   

 

วาระทีÉ 9 พิจารณาเรืÉองอืÉนๆ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียดหรือขอ้คิดเห็นประการใดหรือไม ่ 

 

นางสาวธวชัชยั เทียนบุญส่ง 

ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง 

 

ขอใหผู้บ้ริหารสรุปแผนทีÉจะทาํในระยะเวลาอนัสัÊน  

นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต 

ประธานเจา้หนา้ทีÉบริหาร  

 

แผนทีÉจะทาํในระยะสัÊนคือ 

1) เพิÉมการเติบโตของรายไดจ้าก Same Store Sale 

2) เพิÉมช่องทางการในการจดัจาํหน่ายทัÊงผา่นทางสาขา และ Online และสร้าง

ความแขง็แกร่งของแบรนด ์ 

 

 

 

 

 

 



    

23 

 

เมืÉอไม่มีคาํถาม การเสนอความคิดเห็นเพิÉมเติมจากผูถื้อหุ้นแลว้ และการประชุมไดด้าํเนินการมาครบทุกระเบียบ

วาระ ประธานในฐานะตวัแทนของคณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทีÉกรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวนันีÊ  และ

ให้ความมัÉนใจวา่ บริษทัฯจะดาํเนินกิจการให้มีความเจริญกา้วหน้าต่อไป ดว้ยการสนับสนุนของผูถื้อหุ้นทุกท่าน จึงขอปิด

ประชุม ณ เวลา 16.30 น.  

 

   

 ลงชืÉอ _____________(นายมนู เลียวไพโรจน์) ______________  ประธานทีÉประชุม 

              ประธานคณะกรรมการบริษทั 

                       

             

ลงชืÉอ___________(นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ)์ __________ผูบ้นัทึกการประชุม 

                          เลขานุการบริษทั 

 


